

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018**

Ngày 21/6/2018, Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức họp cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan, thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Trên cơ sở Báo cáo số 3796/BC-UBND ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố và ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### **1- Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018:**

Ban Kinh tế - xã hội thống nhất với Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố.

##### ***a- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 6 tháng đầu năm 2018:***

- Công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 các bước thủ tục đầu tư xây dựng triển khai còn rất chậm dẫn đến tiến độ triển khai các dự án lớn và công tác giải ngân đạt thấp. Hiện nay, thành phố còn rất nhiều công trình đang trong thời gian thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo thủ tục đầu tư.

Do vậy, công tác giải ngân 6 tháng thực hiện so với tổng nguồn vốn là 147,680 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch. (Trong đó: nguồn vốn được phân cấp năm 2018: 143,680 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch; nguồn vốn phân cấp ngân sách xã: 4 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch).

- Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

+ Kết thúc năm 2017, tổng số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng cần phải phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 267 công trình.

+ Tính đến 24/5/2018 có 121 công trình đã gửi hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trong đó đã được phê duyệt quyết toán là 95 công trình, phòng Tài chính Kế hoạch thành phố đang thẩm tra 26 công trình, các chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 146 công trình. Qua thẩm tra, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành còn rất chậm, nguyên nhân là do các chủ đầu tư không nộp hồ sơ quyết toán.

+ Nguyên nhân chậm quyết toán khác tồn tại các công trình ở các xã phường là do nguồn vốn đối ứng vận động khoản đóng góp trong dân chưa có mà nguồn vốn ngân sách đã cấp để thực hiện các công trình theo dự toán Ngân sách đầu tư hàng năm. Nên hiện nay, một số xã phường còn nợ công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

***b- Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018:***

Ban Kinh tế - xã hội cơ bản thống nhất với ước giá trị khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân vốn cả năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố đã nêu trong Báo cáo và chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị thành phố xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư và quyết toán vốn đầu tư tinh gọn và đúng quy định pháp luật để hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thống nhất, nhanh gọn, tránh tình trạng dồn ứ việc xét duyệt, thẩm định, thẩm tra chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế dự toán, thẩm tra quyết toán...

Quan tâm, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố:

- Thực hiện chỉ đạo và có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư chậm thực hiện các thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư theo qui định để thực hiện đúng tiến độ xây dựng cơ bản năm 2018;

- Lập phụ lục báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo Ban Kinh tế xã hội Danh sách các chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ quyết toán và các công trình chưa được thẩm tra quyết toán để giám sát theo quy định.

- Có giải pháp tốt cho công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019.

**2- Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018:**

Trên cơ sở ước thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 và tiến độ thu ngân sách, Ban Kinh tế - xã hội nhất trí với đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổng kế hoạch vốn, điều chỉnh giảm từ 493,079 tỷ đồng xuống 441,432 tỷ đồng (giảm 51,647 tỷ đồng từ nguồn kết dư của ngân sách thành phố năm 2017 đã bố trí đầu tư năm 2018).

- Trong thời gian còn lại năm 2018:

. Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và cho đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình bức xúc dân sinh hiện nay của các xã, phường, qua khảo sát và đề nghị của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. (Theo Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp tháng 6 năm 2018)

. Qua kết quả giám sát của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và kiểm tra thực tế của Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại một số trường học, chất lượng nhà vệ sinh không đủ và không đạt tiêu chuẩn, xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của các

cháu học sinh trong thời gian học tại trường, nhất là các trường học tại khu vực ngoại thành. Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương xem xét cho đầu tư mới và sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh các trường học trên địa bàn thành phố để kịp thời đưa vào sử dụng trong đầu năm học mới 2018 - 2019. (Theo Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp tháng 6 năm 2018)

. Nghiên cứu, bổ sung kịp thời các công trình bức xúc, đột xuất khác, sau khi thỏa thuận thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân cần triển khai ngay để thực hiện, không để vốn kết dư và chuyển nguồn quá nhiều sang năm sau và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình kỳ họp thứ 06 Hội đồng nhân dân thành phố, khóa XI xem xét, quyết định.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND;
- UBND thành phố;
- UBMT Tổ quốc thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XI;
- Các thành viên Ban KT-XH;
- Lưu.

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Hồng**